

### KỶ HỌP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, sáng ngày 18/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Tham gia thảo luận, các đại biểu Quốc hội nhận định: Tình trạng gia tăng quy mô, loại hình, tần suất và diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, thiệt hại do thiên tai ngày càng lớn. Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế có uy tín, Việt Nam đang là 1 trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng lớn do thiên tai và biến đổi khí hậu. Do vậy, các đại biểu Quốc hội đồng ý với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống

thiên tai và Luật Đê điều, góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát huy vai trò chủ đạo của Nhà nước trong phòng, chống thiên tai; huy động nguồn lực đầu tư cho phòng, chống thiên tai và đê điều, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước tác động của thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; tận dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ của chính phủ các nước, cộng đồng quốc tế cho công tác phòng, chống thiên tai ở Việt Nam và thực hiện tốt các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Các đại biểu cũng đề nghị dự thảo Luật cần bị ảnh hưởng lớn do thiên tai và biến đổi khí hậu. Do vậy, các đại biểu Quốc hội đồng ý với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống

khí hậu, quản lý và bảo vệ đề điều như: đổi mới nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng, chống thiên tai, đặt yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai đến năm 2030 đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực; nâng cao năng lực tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tập trung đầu tư công trình phòng, chống thiên tai, công trình đê điều; huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này...

Đối với dự án Luật Xây dựng, các đại biểu Quốc hội cho rằng cùng với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật, sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội trong nước và

tác động hội nhập quốc tế, một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 đã bộc lộ không ít hạn chế, vì vậy cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Việc sửa đổi Luật sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hoàn thiện môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; tăng hiệu quả đầu tư, khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí, đặc biệt đối với các hoạt động đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, phân định rõ và để cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia quá trình đầu tư xây dựng; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước tiếp cận, làm chủ các công

nghệ hiện đại trong hoạt động xây dựng, góp phần phát triển ngành xây dựng Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và quốc tế.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường với hai nội dung: nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

#### VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

### THỰC HIỆN QUY TRÌNH KIẾN TOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 18/11, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình kiến toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì các hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thứ tư Trung

Tỉnh ủy dự các hội nghị. Việc kiến toàn bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong tình hình mới.

Thực hiện quy trình kiến toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (bước 1 của quy trình), căn cứ vị trí chức danh khuyết thiếu, yêu cầu nhiệm vụ, nguồn cán bộ trong quy hoạch và tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 4 của quy trình), các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ; nghe thông báo danh sách nhân sự do tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu ở bước 3; nghe tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm,

Căn cứ cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của cán bộ; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự của hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp lần 2 (bước 3 của quy trình) thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 4 của quy trình), các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ; nghe thông báo danh sách nhân sự do tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu ở bước 3; nghe tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác, nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm,

mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển của nhân sự và cho ý kiến bằng phiếu về nhân sự.

Tại bước 5 của quy trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp lần 3, thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại bước 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình HĐND tỉnh bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định.

ĐÀO QUYÊN

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 18/11, các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận nhân ngày

truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) tại Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận nhân ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng chí ghi nhận và biểu dương

những kết quả ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố vững chắc quốc phòng - an ninh. Đồng chí mong

muốn thời gian tới MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp quần chúng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhân sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh.

Thay mặt những người làm công tác mặt trận từ tỉnh tới cơ sở, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng thời khẳng định MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của MTTQ Việt Nam, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

TIẾN ĐẠT

### TRƯỜNG CAO ĐẲNG SỰ PHẠM THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường CĐSP Thái Bình tiên thân là Trường Trung cấp Sư phạm Thái Bình, thành lập tháng 10/1959. Nhiệm vụ ban đầu của Trường là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, cấp 1, cấp 2; bồi dưỡng kiến thức văn hóa phổ thông cho cán bộ các ngành của tỉnh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường có sự thay đổi về bộ máy, cơ cấu tổ chức do có sự chia tách, sáp nhập

khác nhau, tuy nhiên, quy mô và nhiệm vụ của Trường ngày càng tăng.

Trường CĐSP Thái Bình hiện có 8 phòng chức năng, 7 khoa, 2 bộ môn, 2 trung tâm, 250 công chức, viên chức, trong đó có 7 tiến sĩ, 131 thạc sĩ, 92 cử nhân đại học... Hiện Trường đào tạo 23 mã ngành trình độ cao đẳng hệ chính quy, 6 mã ngành trình độ cao đẳng hệ vừa làm vừa học, 4 mã ngành trình độ trung cấp. Ngoài ra Trường còn liên kết đào tạo để nâng chuẩn giáo viên bậc học từ mầm non

đến THCS và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng nhân viên trường học, đào tạo công nhân.

60 năm xây dựng và trưởng thành, với sự phấn đấu, nỗ lực vượt khó vươn lên của các thế hệ thầy và trò, Trường CĐSP Thái Bình luôn khẳng định vị trí của một trường sư phạm mẫu mực, là cái nôi đào tạo cán bộ giáo dục, giáo viên của tỉnh, nhiều năm liên tiếp đầu các trường CĐSP của cả nước. 60 năm qua, Trường đã được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy

viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên Trường CĐSP Thái Bình đối với sự nghiệp “trồng người” của tỉnh 60 năm qua. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Trường tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng đào tạo; đa dạng hóa các loại hình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; đoàn kết để giữ vững thương hiệu “Cao đẳng Sư phạm Thái Bình” và từng bước xây dựng Trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên,

cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh và khu vực trong tương lai.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng bức thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mang dòng chữ “Đoàn kết, kỷ cương, hội nhập, phát triển” cho Trường CĐSP Thái Bình. Thủ ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

### TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

ngày 15/11/2019, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Sau khi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

■ Tại kỳ họp ngày 18/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

- Đồng ý điều động đồng chí Trần Thị Thoa, Trưởng phòng Thời sự - chính trị, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đến nhận công tác tại Hội Nhà báo Thái Bình, giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nhà báo Thái Bình bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Đồng ý giới thiệu đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Thành đoàn thành phố Thái Bình để Ban Chấp hành Tỉnh đoàn bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Đồng ý giới thiệu đồng chí Hà Thị Thu Phương, Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình để Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Điều động đồng chí Trần Thị Nu, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh đến nhận công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình để bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Dự họp có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình. Trong đó, tập trung vào loại cổ phần và nguyên tắc xác định giá bán cổ phần, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, phương án sắp xếp lao động...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo đã tích cực, khẩn trương triển khai các nội dung liên quan đến việc cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình. Đến thời điểm này, các bước cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đưa ra đầu giá công khai số cổ phần này. Trong quá trình triển khai thực hiện phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người lao động đang làm việc tại Trung tâm. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo tiếp tục căn nhắc, lựa chọn phương án cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.



Đăng kiểm phương tiện tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.

### BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi một số vấn đề về công tác quản lý, chi trả bảo hiểm, xử lý nợ đọng bảo hiểm; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN cho người dân, doanh nghiệp. Mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế chi trả BHYT kịp thời cho người bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về đóng, chi trả BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận tiện với bảo hiểm. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Có giải pháp hữu hiệu giải quyết nợ BHXH, BHYT... Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh.

#### ĐÔNG HUNG

### Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Đông Hưng từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra ở một số nơi trên địa bàn. Để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khắc phục những yếu kém, UBND huyện Đông Hưng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai; thường xuyên rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn, đề xuất xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm lấn, chiếm, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, không đúng đối tượng; các phòng chuyên môn chủ động tham mưu thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm và dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

MINH NGUYỆT

#### BAN CHQS HUYỆN ĐÔNG HUNG

### Nhiều hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Hưng với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thiết thực, cụ thể đã góp phần vào thành tích đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

huyện đã hỗ trợ trên 100 triệu đồng, gần 1.400 ngày công tham gia làm 4.100m đường bê tông nông thôn, đường nội đồng, 300 ngày công giúp dân thu hoạch lúa. Lực lượng dân quân tu vệ, dự bị động viên tham gia trên 18.000 ngày công đào đắp, xây dựng 15.000m đường măng nội đồng, vận động người góp trên 54 triệu đồng, hiến 1.600m<sup>2</sup> đất để mở

rộng đường giao thông nông thôn. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người, tặng 50 suất gạo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo, nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu 2 học sinh nghèo vượt khó...

THU HIỀN



Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Hưng tham gia dọn cỏ tạo mặt bằng để bê tông hóa đường giao thông nội đồng tại xã Lô Giang.

#### QUỲNH PHỤ

### Liên hoan hát văn, hát chầu văn

Ngày 17 - 18/11, tại khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đình, đền, bến Tượng A Sào (xã An Thái), Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quỳnh Phụ tổ chức liên hoan hát văn, hát chầu văn năm 2019.

Các nghệ nhân, diễn viên đến từ các câu lạc bộ, hội văn nghệ dân gian trong và ngoài tỉnh đã mang đến liên hoan gần 50 tiết mục hát văn, hát chầu văn được dàn dựng công phu, đặc sắc. Liên hoan là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, góp phần gìn giữ, kế thừa, phát huy, giới thiệu với công chúng và du khách về những giá trị nghệ thuật tiêu biểu của loại hình hát văn, hát chầu văn, di sản văn hóa dân gian, văn hóa tín ngưỡng của dân tộc trong giao lưu, hội nhập và phát triển.

TRỊNH CƯỜNG

### Thiết kế thời trang hướng ứng chiến dịch chống rác thải nhựa

Trường THCS Diệp Nông (Hưng Hà) vừa tổ chức hội thi thiết kế thời trang hướng ứng chiến dịch chống rác thải nhựa, làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

Tham dự hội thi có 15 đội với 72 bộ trang phục mang đến cho khán giả thông điệp chung tay chống rác thải nói chung, rác thải nhựa nói riêng. Tại hội thi, các thầy cô giáo và hơn 540 học sinh còn biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi nghề giáo cao quý. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, giáo dục cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường cũng như tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân địa phương nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, đặc biệt là hướng ứng chiến dịch chống rác thải nhựa, làm cho thế giới sạch hơn.

MAI THƯ